



ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกรมประชาสัมพันธ์

จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ สำนักงานเลขาธิการกรม

โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๓๒๓, ๑๓๒๘ โทรสาร ๐-๒๖๑๘-๗๔๔๕

อินเทอร์เน็ต www.prd.go.th

ข่าวที่ ๒๒ / ๒๕๕๔

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

สั่งซื้อข้าวหอมมะลิ ๑๐๐% วันนี้ รับบุญมหาศาลทันที

สำนักงานเลขาธิการกรม ขอเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญ ด้วยการสั่งซื้อข้าวหอมมะลิ ๑๐๐% ตราข้าวโรงเรียน โดยสั่งซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้ ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสวัสดิการ สำนักงานเลขาธิการกรม สั่งก่อนได้ก่อน สินค้ามีจำนวนจำกัด

นายเสมอ นิมเงิน เลขาธิการกรม เปิดเผยว่า ด้วย บริษัท ธุรกิจเพื่อพัฒนาการศึกษา และชนบท จำกัด หรือ B.R.E.A.D เป็นองค์กรธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “ธุรกิจเพื่อสังคม” มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จากการค้าดำเนินธุรกิจไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น โดยจะดำเนินการผ่านองค์กรเอกชน สาธารณประโยชน์ทางการศึกษา ที่เกื้อกูลชีวิตและการพัฒนาชุมชน ซึ่งนายมีชัย วีระไวทยะ เป็นผู้ก่อตั้ง ดำเนินธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ และประสานงานให้เกิดการสร้างคุณค่าเชิงธุรกิจแก่องค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ และผู้บริโภค โดยคัดสรรสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากพันธมิตรทางธุรกิจที่มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน ตลอดจนผู้ประกอบการในชุมชนเพื่อนำเสนอ สินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการในราคาที่เหมาะสม อาทิ ข้าวหอมมะลิ และข้าวกล้องหอมมะลิ ๑๐๐% ตราข้าวโรงเรียน สินค้าทางการเกษตร



และหัตถกรรม ที่ผลิตจากชุมชน สินค้าที่ระลึกและของฝาก เช่น กระเป๋าผ้า เข็มกลัด เป็นต้น โดยกรมประชาสัมพันธ์ ได้รับข้าวโรงเรียน ข้าวกล้องหอมมะลิ และข้าวหอมมะลิแดง ปลูกและผลิตที่ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ มาเพื่อจัดจำหน่าย โดยมีหลายขนาดดังนี้ ข้าวโรงเรียนข้าวหอมมะลิ ๑๐๐% ขนาด ๕ กิโลกรัม ราคา ๒๐๕ บาท ข้าวโรงเรียนข้าวหอมมะลิ ขนาด ๗,๕๐๐ เมล็ด ขนาดเล็กเหมาะสำหรับใส่บาตร ราคา ๑๕ บาท ข้าวโรงเรียนหอมมะลิ ขนาด ๑ กิโลกรัม ราคา ๖๕ บาท ข้าวกล้องหอมมะลิ ขนาด ๑ กิโลกรัม ราคา ๗๐ บาท และข้าวหอมมะลิแดง ขนาด ๑ กิโลกรัม ราคา ๙๐ บาท

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ร่วมทำบุญ ด้วยการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว ซึ่งผู้ที่มีจิตศรัทธานั้น ถือว่าได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชนบทให้มีชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนสืบไป โดยผู้สนใจสามารถสั่งซื้อและรับสินค้าได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ สำนักงานเลขาธิการกรม ชั้น ๓ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ภายใน ๑๓๒๐-๓ และ ๑๓๒๘-๙
